



Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp
Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư: bientap.tbptdn@gmail.com Web: WWW.VOVINET.ORG

Tuần báo Điện Khí Phân Giải, dành riêng cho bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Số 1424 23 tháng 10 năm 2022

Tự Thức

*Tự thức chính mình hiểu tiến thân
Điều lành sẽ đến nguyện góp phần
Cùng chung xây dựng trong nền tảng
Khó khổ tự cam tự sửa lần*

Lương Sĩ Hằng

Mục Bé Tám 1996

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải toả uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

*Kính bái,
Bé Tám*

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường:

- 1) *Chuyện tình màu nhiệm là sao?*
- 2) *Sự ràng buộc có ích gì không?*
- 3) *Tại sao trên đời này có tụ lại có tan?*
- 4) *Tâm linh tiến triển là sao?*
- 5) *Làm người giáng lâm vào cõi âm u làm sao có thể vươn cao được?*
- 6) *Chứng ngộ là sao?*
- 7) *Làm người hay đổi tánh tại sao?*

1) 27-7-96

Hỏi : Chuyện tình mâu nhiệm là sao?

Đáp: Thưa chuyện tình mâu nhiệm là lúc cảm xúc mà không ngăn cản được, đó là mối tình mâu nhiệm, giải nghiệp tâm, khóc rồi lại được thanh nhẹ, tâm thức an vui.

Kệ:

*An vui mến cảm đạo mùi hiểu
Khai triển tâm linh như thủy triều
Hiểu đạo tâm thành tâm đạt thức
Triển miên học hỏi tự mình xuyên*

2) 28-7-96

Hỏi : Sự ràng buộc có ích gì không?

Đáp: Thưa ràng buộc không ích gì cho tâm linh cả, sự thoải mái rất cần thiết cho tâm linh, ngắn gọn và nhạy cảm rất cần thiết, không nên kéo dài thời gian, không lợi ích gì cho tâm linh cả.

Kệ:

*Thực tâm trực diện tự hòa tiến
Dấy động lời thôi chỉ có phiền
Yên ổn chơn hành trong thức giác
Bình tâm thanh nhẹ rõ duyên tiền*

3) 29-7-96

Hỏi : Tại sao trên đời này có tự lại có tan?

Đáp: Thưa trên đời này có tự lại có tan, chứng minh loài người đang sống trong luồng điện nghịch và thuận, của Trời Đất đã an bài. Đó là nơi gốc gác của sự sanh tồn, cũng là ánh sáng thẳng hoa hay dập tắt, bất minh hướng tâm về sự hiện thực của vật chất, tức là căn bản của thanh quang, truyền cảm và nhớ nhung, từ sự tự tan của tiền tài danh vọng, lưu luyến trong sự lưu luyến và thực hành trong sự thực hành. Cuối cùng cũng phải bỏ lại và ra đi, trong nguyên lý tự và tan, còn tâm linh thì vẫn sinh tồn và tiến hóa.

Kệ:

*Quy nguyên khối điện thực tâm hành
Tiến hóa không ngừng sáng sáng choang
Ban chiếu muôn loài cùng tiến hóa
Tự bi tận độ thức chơn hành*

4) 30-7-96

Hỏi : *Tâm linh tiến triển là sao?*

Đáp: Thừa tâm linh tiến triển, là sự thanh tịnh càng ngày càng gia tăng, siêng năng hành pháp và trật tự, khối óc làm việc không chán nản.

Kệ:

*Dụng tâm phát triển trí tâm hòa
Phát triển tâm minh hiểu gần xa
Nguyên lý đạo đời ta tự thức
Thành tâm tu luyện tâm thân hòa*

5) 31-7-96

Hỏi: *Làm người giáng lâm vào cõi âm u làm sao có thể vươn cao được?*

Đáp: Làm người chỉ có khối óc là tinh vi nhứt, tùy theo sự hướng tâm của xã hội, công bằng và bác ái thì sẽ có cơ hội thăng hoa tốt đẹp, phần hồn sẽ không bị giam hãm trong sự keo kiệt và eo hẹp, thì mới có cơ hội tiến hóa nhanh nhẹ hơn, và sẽ đạt được kết quả tốt đẹp về phần hồn ở tương lai.

Kệ:

*Khai tâm trí tuệ cảm thông hoài
Duyên Trời duyên Phật chẳng có sai
Thức giác bình tâm không tạo động
Qui nguyên giếng mối chẳng lầm sai*

6) 1-8-96

Hỏi : *Chứng ngộ là sao?*

Đáp: Thừa chứng ngộ là biết được sự sai lầm của chính mình, ăn năn sám hối và tự cải sửa, tức là tu tiến, hiểu được gốc gác thanh tịnh của tâm thức, không còn mơ mộng và ảo ảnh nữa.

Kệ:

*Thành tâm tự sửa tự chữa tiến
Giải tỏa khổ tâm tự giải phiền
Tiến bước trên đường tâm tự độ
Hành thông thanh tịnh tự tham thiền*

7) 2-8-96

Hỏi : Làm người hay đổi tánh tại sao?

Đáp: Thưa làm người hay đổi tánh là chính nó chưa hiểu lấy nó, cho nên trở nên yếu ớt, muốn hơn người khác, sanh ra tánh xấu thiếu lễ và lưu manh, hay sanh sự tự hại mình, ác tâm thường nảy ra ý kiến phá hoại người khác, bước vào con đường tự hại mà không hay, động loạn lại càng loạn động thêm, ý lực không phát triển, giam hãm phần hồn trong khổ, không bao giờ kiến tánh và tự ăn năn sám hối, tạo khẩu nghiệp tự hại khối óc mà không hay, thần kinh luôn luôn bất ổn.

Kệ:

Tâm loạn trí tối lại khó mình

Tâm tình bất ổn khó làm thinh

Nói năng hung dữ đòi gây chiến

Cuối cùng thể thảm chẳng còn mình

CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY

Đại hội Ngươn Sinh Úc châu 1991

Bền tâm vững chí hướng tâm linh

Đại hội chung vui tự sửa mình

Tiến hóa không ngừng trong nội thức

Cảm minh thiên địa hợp huyền linh.

Huyền linh đời đạo do mình

Trí tâm thanh nhẹ, hành trình quang khai

Về đây học hỏi miệt mài

Đâu là thanh tịnh, đâu là giác tâm?

Thực hành khai triển diệu thâm

Hy sinh tận độ chẳng làm đường đi

Duyên lành ngộ pháp tự ghi

Đi đâu cũng phải tùy nghi thực hành

Trở về thực chất nguyên sanh

Trong không mà có, đành rành trao tâm

Biết mình biết họ chẳng làm

Đường đi sẵn có giữ tâm thanh hòa

Càng tu cảm thức mặn mà

*Anh em chung cội chung nhà học tu
Thương yêu tha thứ đắp bù
Tình thương trời Phật giải mù giải mê
Thực hành hướng thượng trở về
Bình tâm học hỏi chán chê chẳng còn
Đường đi sẵn có đường mòn
Qui về một mối, nước non thanh bình
Dựng xây khai triển tâm linh
Trong đời có đạo có mình dựng xây
Giữ phân một mặt thơ ngây
Chẳng còn mang nghiệp ngày ngày đạt an
Tâm linh khai triển bạc bàn
Nằm trong cơ đạo phát quang đạt thành
Tham thiền nhập định thực hành
Trong không mà có rõ ràng hơn xưa.
Lương Sĩ Hằng.
Atlantic City, 01-01-1991*

TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG

LỐI THOÁT CỦA NHÂN SANH GIẢNG TẠI "HỘI KỶ LÃO VIỆT NAM" TẠI LOS ANGELES (tiếp theo và hết)

Tôi mong rằng rồi đây chúng ta lại bất ngờ được gặp nơi mảnh đất eo hẹp của chúng ta trong tình thương sâu đậm và vinh quang hơn. Chúng ta đã học bài thương yêu ; ta xa quê hương ta phải thật sự thương yêu và đoàn kết thương yêu huynh đệ, xóa bỏ những sự tâm tối nghi ngờ mà không đúng đắn đối xử chính mình, chính những người thân yêu tại xứ sở của chúng ta. Ngày này đây rồi chúng ta thức giấc, chúng ta ráng tu để ảnh hưởng tất cả mọi người ; quyền năng của Thượng Đế vẫn trường tồn trong tâm thức của ta, và chúng ta sẽ truyền cảm cho tất cả mọi người.

Cho nên, phương pháp công phu của chúng tôi rất đơn giản, quý vị có thể thực hành tại gia, bất cứ lúc nào. Rồi quý vị sẽ thấy rõ rằng: chính mình sửa mình, và chính mình là người chịu trách nhiệm nặng nhất đối với mình ; và nếu mà mình chịu trách nhiệm và mình cảm với sự trách nhiệm của chính mình, mình mới thấy rõ: ta là học viên của cả Càn Khôn Vũ Trụ, chớ không phải học ở trong trường là mới có ! Đang học, những vị bô lão đã và đang học bài và đang trả bài! Quý vị nuôi con lớn lên rồi ra đây, tiền bạc trước kia có nhiều vị gởi cho nó ra đây, nó xài hết, rồi nó còn xài xể mình nữa là khác ! Nhưng mà đó là một bài học thích đáng, học cái chữ "Nhân" không, quý vị ơi ! Chúng ta học chữ

nhẫn ; và học được chữ nhẫn thì chúng ta mới thực hiện từ bi. Chúng ta nói chúng ta yêu thương con chúng ta, yêu thương chúng sanh, mà thiếu nhẫn, thì làm sao chúng ta thực hiện từ bi ?

Cho nên Thượng Đế an bài cho chúng ta có bài học, kinh vô tự mà quý vị đã và đang học, chính tôi đã và đang hành. Chúng ta đang đồng hành trong cuộc hành hương trở về nguồn cội. Phần hồn chúng ta bất diệt, và chúng ta phải trở về vô cùng tận, và làm việc vô cùng tận. Đừng nói rằng quý vị bô lão không làm việc: “Tôi nghĩ giờ tôi già rồi, không làm gì được” ! Quý vị, lời nói của quý vị quan trọng, kinh nghiệm của quý vị quan trọng ; mà quý vị bằng lòng cống hiến cho mọi nơi, mọi giới, đó là một vật báu vô giá của chúng sanh ở tương lai !

Cho nên, chúng ta ra đây nhờ sự cứu độ của tất cả thế giới nhân loại, thì chúng ta vốn hiện tại, người nào có vốn để tranh hơn thua với thiên hạ, chắc không có. Chúng ta vốn vẹn chỉ có phần hồn, chúng ta biết tu để giải thoát được phần hồn, thì chúng ta mới mong hoàn trả lại cái nợ mà chúng ta đang thiếu của mọi người, cả khắp thế giới đang chiếu cố người Việt Nam ! Cho nên người Việt Nam là người dễ tu và dễ thức, vì đã qua những cảnh điêu luyện, bất cần sự đau khổ đó mà trở về với tâm thức đời đời bất diệt, mới là cứu độ được chúng sanh ở tương lai.

Còn hoàn trả cái nợ mà chúng ta đã và đang thiếu, ăn mặc hiện tại cũng là đang thiếu nợ, thiếu nợ cả Càn Khôn Vũ Trụ, chúng ta phải hoàn trả bằng một tâm thức, bằng một phần hồn siêu diệu, đóng góp đời đời bất diệt ở tương lai. Đó là nhiệm vụ của Thượng Đế chọn người dân Việt Nam ! Rồi đây quý vị sẽ thấy người dân Việt Nam đi thuyết giảng khắp thế giới để giúp đỡ những người đau khổ.

Không phải tiền nhiều, của nhiều, nhà cao cửa rộng là hãnh diện được đâu ! Tương lai, thời cơ sẽ thay đổi ; phần hồn mới thức tâm điêu luyện, mới có cơ hội dự cuộc hội Long Hoa ở tương lai. Ở mảnh đất Việt Nam eo hẹp, và sẽ xuất hiện những kỳ quan để dẫn dắt những tâm linh khắp năm châu ở tương lai. Thì cái chuyện đó còn xa vời, quý vị chưa thấy, nhưng mà quý vị đang nghe, những vị bô lão nào cũng đã đọc qua thiên cơ ở Việt Nam, và đã xác nhận rõ, cái cơ biến chuyển nó sẽ đến lần lượt, và rồi đây chúng ta sẽ ráng tu đi, vì chúng ta thấy hồn của chúng ta bất diệt, thì chúng ta sẽ tới với Đấng Vô Cùng. Mà tới Đấng Vô Cùng rồi thì chúng ta không còn sự chết và không còn sự già nua nữa.

Cho nên tôi nói các vị Bô Lão mà biết tu, trở về gì? Trở về tiên đồng ! Mà những người tuổi trẻ không biết tu, thì trở về ông già ! Chắc chắn như vậy. Cho nên quý vị biết tu lập lại trật tự rồi, khi mà quý vị thoát ly rồi, trở về vị trí của một vị tiên đồng. Đó! Rồi những người mà động loạn tham dục tại thế thì mau già chớ không có làm gì hơn. Bởi vì cảnh đó là nhất định rồi, Thượng Đế đã quy định vì tâm không thanh tịnh, không thấy và tự đắc tự cao đó thôi.

Cho nên ngày hôm nay, chính tôi, bản thân tôi ở trong cái giới đó, tự đắc tự cao đủ thứ rồi ăn năn, hối hận rồi tu, rồi ngày nay thấy lại trật tự, rồi thấy của báu của Thượng Đế đã ân ban chúng ta là cái thể xác huyền vi vô cùng tận này, mà chính ta đã sử dụng sai.

Quý vị bô lão cũng thấy rõ, lúc tuổi trẻ tôi đã quá trốn mà ngày nay tôi mới bệnh hoạn. Nên khi tôi ăn năn, tâm thức tôi ăn năn, tôi cứu rồi bệnh hoạn của tôi. Bệnh do tánh sanh mà tôi thức tâm, thì cái tánh của tôi nó hoán cải, mà hoán cải cái tánh rồi thì tôi lại giải thoát. Cái bệnh là sự đau khổ, nhưng mà tôi không còn sự đau khổ nữa, không còn tôi nằm ở giữa xác nữa, xác tôi là không nghĩa lý gì, trong cái vay phải có trả, tôi mượn cái xác này thì tôi phải trả. Tôi ở trong cái lớp này tôi học rồi, tôi qua lớp khác. Cái đó đương nhiên tôi phải đi, bằng lòng chấp nhận thì lúc nào quý vị cũng được thanh nhẹ và giải thoát.

Cho nên tôi sẵn sàng, những cái phương pháp công phu, và hôm nay có cơ hội diện kiến quý vị và mong quý vị có những câu gì thắc mắc, có thể giúp đỡ chúng tôi học thêm và chúng ta đồng xây dựng trong chu trình tiến hóa, thành thật cảm ơn sự hiện diện của quý vị !

Đề tài suy gẫm

Tại sao phải tu?

Cho nên các bạn phải lưu tâm những lời tôi nói, và thực hành cho phần hồn! Tất cả cho phần hồn! Tất cả cho chủ nhân ông để ảnh hưởng người khác! Cấp bách! Càng sớm càng tốt, để cứu vớt tai nạn sắp tới. Một mình tôi không có thể nói hết cho mọi người nghe. Các bạn thực hiện đi rồi các bạn sẽ thấy, lúc đó các bạn thấy: các bạn là chiến sĩ của Thượng Đế ở khắp nơi toàn thể giới này, và người Việt Nam có nhiệm vụ làm việc đó. Đem tất cả khí giới tối tân nhất của Thượng Đế là tình thương và đạo đức, để cứu rồi một phần sống lại của trong quả địa cầu này. Nhiệm vụ của người Việt Nam phải đứng đầu! Các bạn phải cố gắng! Chúng ta đã có một cái pháp rất dễ dãi, rất đơn giản, không hao phí. Chúng ta có cái pháp Soi Hồn, Pháp Luân. Pháp Soi Hồn các bạn thấy là gì? Chúng ta nói là vú ép, vú trái cây, rồi ép cho nó mau chín cho nó kịp chợ. Về y học nó là qui nguyên thần kinh của bộ óc; bạn vừa trị bệnh vừa thực hiện đạo đức, cho cơ thể được trường sanh, được mạnh dạn để thực hiện những gì Thượng Đế cần trong giờ phút nào, chúng ta phải làm việc liền! Chứ làm Pháp Luân Thường Chuyển để gì? Thậm thâm vi diệu! Trước kia các bạn hít chút chút, bây giờ các bạn hít càng ngày càng dài, càng ngày càng dài! Ý động là nó phải chuyển - sáng choang cả bộ đầu! Lúc đó các bạn mới lãnh hội được lệnh của Ngài. Lệnh của Ngài cho bạn trong lúc... lệnh Ngài cho là tâm trạng của bạn sáng suốt, vui tươi! Thích việc đó, làm việc đó hết sức tận tâm trong sang suốt, đó là lệnh của Ngài. Bạn thiên định để làm gì? Để kiểm điểm tiến thân, ổn định mọi giới, phân giải thiện lành các giới, từ kẻ chết cũng như người sống, nhiệm vụ thiêng liêng của phần tử tu về Vô Vi phải làm điều đó. Phải thực hiện điều đó. Nếu các bạn cố gắng hai mươi bốn trên hai mươi bốn, sau này các bạn sẽ thấy lời nói của tôi là đúng, sẽ về với bạn; lúc đó bạn mới thấy Cha Trời, và bạn mới yêu Cha Trời, yêu mến Cha Trời vô cùng tận đi bạn ơi! Lúc đó bạn thấy bạn sung sướng đời đời. Chỉ Cha Trời mới biết tâm can của bạn, chỉ Cha Trời mới biết yêu thương và giữ lấy sự yêu thương cho các bạn.

(Giác ngộ giờ phút lâm chung 29/8/1979)

Kính Hầu Thăm Thấy sư chú Vi Đạo hiền

Kính thưa thầy Tam! Đã lâu con không hề trở thăm thầy, dạo này thầy khỏe thường nhỉ! Con xin chúc thầy đạo đạo mạnh khỏe và cũng các vị Đạo hiền vui khỏe. Thưa thầy! phần con cũng bình thường không có gì thay đổi, nhưng tâm trí con bất thường và sự công phu bề bề tẻ tẻ. Hôm nay con hầu thăm thầy, để tâm sự với thầy qua cơ bút, vì phần vì vì điện quang thì con gửi hàng, không đủ nghị lực để tiếp nhận lời thầy dạy, nhưng con vẫn hướng tư tưởng, mong ngày được gần thầy hơn.

Thưa thầy! trước khi con không muốn nghỉ tới về bao lâu nữa, con mới được mấy từ, mỗi độ mùa con đã thiếu Dừng chỉ rồi thầy à, vì gần đây con mới được họ cho tiền là 2005 năm là con được thả, con thấy quá lâu, cho nên con trình lên thầy mong được cứu giải đây. Thưa thầy! vì vậy con trình lên phiên gia đình để miễn lực sự để thiếu vai là Appellant appeal, hơn nữa con muốn appeal để nhận sự làm lỗi trước nhậy nểi nên anh trước hết là con thì nhận sự thất sự làm lỗi và con hy vọng đây Tòa dân cho 4. A. number là tới năm con 25 tuổi thì được thả, hoặc là mong ông Tòa cho 15 năm to life ứi tước. Thưa thầy! theo con thì con thấy làm phiên gia đình là một sự hơn nữa con nghĩ đây chắc là duyên nghiệp, tiếp trước con gây nên quả nặng, bây giờ nối tiếp để trả nghiệp sớm muộn sao tránh nổi, đây có phải sự sắp xếp ở đời trước cho con học lại sự sai lầm và con chúng, con sẽ nghỉ này về một kế cho đến ngày hôm nay, con trình lên thầy mong được thầy chỉ dạy cho.

Thưa thầy! Vì con cảm phụ trọng lúc đó, hình như con thấy con đang dần chìm là phải sự con nểi liếm nểi này kia nểi, trong tư tưởng thái độ nên tình nên nểi, đời lúc làm cho con thời chỉ chán quá đời xa thiếu gần cho rồi. Vì con làm pháp chơn minh thể được mấy cái lơ nểi, thầy toàn là bình dểi dểi

lũ lụt, nơi nó diễn ^{tr}quai, mỗi lần như vậy, là một số
cũng, nó thoát phát ra, cái đó có phải bình đẳng lên
kiếp phải chăng thầy.

Thưa thầy! Hồi lúc đang yên tĩnh, rồi con hiểu lên
đang như chờ ban, là phải vì vậy mà con mất đi và
đồng loạn đó lấy lương lại phần đến lên bỏ dần về cho
thiền yên tĩnh cho lâu. Thưa thầy! có phải tập ta có
ảnh hưởng với phụ gì thầy? Thưa thầy! theo con nghĩ ở
trên đến đoạn loạn, sự mất quan bình, xin thầy cho con ý
kiến để sửa lại thất từ, hay là bỏ hẳn sự đồng loạn ở
trên là tốt hết phải chăng thầy! Mong chú dạy cho.

Thời đến đây, con cũng không biết viết gì nữa, con
xin tạm dứt bút, chúc thầy và chị vi An hiền an vui.

Con của Thầy

Uho Uan

T V T

Ngày 16-9-94

T con,

Thầy đã nhận được thư của con đề ngày 24-8-94 được biết con đang ở trong hoàn cảnh bắt buộc phải thực hành nhịn nhục cho đến lúc rời khỏi luật lệ trần gian.

Đó cũng là một dung điểm của luật nhân quả, vì trước kia không hiền lành nên ngày nay mới bị đọa đầy cơ cực. Có dịp đi học và thể thao cho máu huyết điều hòa, đó là tốt. Còn những người ở bên nhà được tự do hơn con nhưng thiếu thốn đủ mọi mặt, còn khổ hơn người bị pháp luật tự do ràng buộc. Con nên vui lên đi, nhịn nhục để học hỏi từ cử động một của nhơn sanh hầu tương lai có thể dần thân phục vụ cho quần chúng, nơi mà con sẽ được tự do khai triển. Tình trạng hiện nay còn xác còn tâm là còn cơ hội xây dựng tâm thức hướng về đại bi thanh tịnh của Trời Phật thì việc làm của con lúc nào cũng không rảnh. Hướng về thanh tịnh tức là tương lai sẽ có cơ hội tốt, phát triển và bố thí. Nhớ bộ đầu và làm Pháp Luân Thường Chuyển thì trí óc sẽ minh mẫn buông bỏ sự đòi hỏi thì tâm thân sẽ được nhẹ nhàng và hạnh phúc. Hạnh phúc do đâu mà có? Sự liên hệ giữa Trời và Đất, giao cảm không ngừng nghỉ với con. Con chỉ thiếu thanh tịnh nên không cảm nhận được điều này. Nếu con cố gắng niệm Phật hướng về thanh tịnh thì phần hồn của chính con sẽ được thoát. Hồn rời khỏi thể xác mới thật sự là không còn tù tội nữa. Những người ở bên ngoài vẫn có tâm trạng buồn chán như con vì họ chưa hiểu họ là ai. Nhân cơ hội này, con nên mượn đó làm phương châm tiến hóa cho phần hồn thì con sẽ không cảm thấy cảnh tù tội nữa.

Làm người sanh ra lúc nào cũng không biết, chết lúc nào cũng không hay, vậy đòi hỏi sự tự do để làm gì? Cần khổ nhiều nhiên hậu mới có cơ hội thức tâm. Con nên niệm Phật tức là con sẽ có cơ hội trực tiếp nhớ thương Đức Phật. Phật khổ hơn con, mới có cơ hội thành đạo. Con đang ngâm trong khổ, con cũng sẽ có cơ hội tiến thân. Cuộc sống nhơn sanh, địa ngục, thiên đàng cũng đều cần sự thật thà. Thật thà là cần thiết. Chúc con nhịn nhục và vui tiến.

Quý thương,

Lương Sĩ Hằng,

THÔNG BÁO của Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California

Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California Giới Thiệu Video Tu Học 2 tại Thiên-Viện Hai-Không Sáng Ngày 24.09.2022

Ngày 21 tháng 10 năm 2022

Kính gửi quý bạn đạo,

Kính mời quý bạn xem tiếp Video Phần Tu Học vào sáng ngày 24.09.2022.

Quý bạn có thể chọn bấm vào các đường link hay hình chụp để xem video trên phaplyvovi.org:

Sáng 24.09.2022: Tu Học – Phần 1 : Dẫn Thân, Hy Sinh, Đạo Đức

https://www.phaplyvovi.org/video_collections/sang-24-09-2022--tu-hoc-dan-than--hy-sinh--dao-duc--phan-1



23.09.2022: Tu Học – Phần 2 : Dẫn Thân, Hy Sinh, Đạo Đức (Tiếp Theo)

https://www.phaplyvovi.org/video_collections/sang-24-09-2022--tu-hoc-dan-than--hy-sinh--dao-duc--phan-2



Quý Bạn muốn xem video trên YouTube xin đăng ký (subscribe) vào kênh **Vô Vi Publications** để dễ theo dõi khi chúng tôi đăng tải video mới.

Thành thật cảm ơn quý bạn đạo,

Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California kính mời.